




# NEWSLETTER

## จดหมายข่าว

### รายเดือน

ฉบับที่ 9/2567 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2567

## รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พักยาและวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วม การสัมมนา “ถอดรหัสปฏิบัติการ EEC Model สร้างคน สร้าง การศึกษา ตามความต้องการของงานและความก้าวหน้าของ เทคโนโลยี”

18 กันยายน 2567

รศ.รมิตา พิชราวณิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พักยาและวิสาหกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วม  
การสัมมนา "ถอดรหัสปฏิบัติการ EEC Model สร้างคน สร้างการศึกษา ตามความต้องการของงานและความ  
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี" เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องมารีน่า เมย์ บอลรูม ชั้น 2  
โรงแรมโนโวเทล ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
การสัมมนานี้มี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ  
ในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดรหัสการพัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ของงานและเทคโนโลยีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)



ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พักยา

กองบรรณาธิการ : นางสาวสุภาณี แก้วมณี  
นางสาวสุภาวดี คำประโคน  
นางสาวศิริกัลยา ไตรศุภโชค

# ฝ่ายบริหารศูนย์พักยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการ สภ.หนองปรือ ร่วมหารือด้านความปลอดภัยในพื้นที่ มร.ศูนย์พักยา

19 กันยายน 2567

รศ.สมบัติ พิชราวณิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พักยาและวิสาหกิจสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ณัฐดนัย พรรณูเจริญวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พักยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าพบ พ.ต.อ.กวี กุดแถลง ผกก.สภ.หนองปรือ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของนักศึกษาในพื้นที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พักยา ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การติดตั้งตู้แดง เพิ่มเติมในบริเวณฝั่งอาคารเรียน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่
2. แผนการตรวจและตรวจสอบ โดยหารือเกี่ยวกับมาตรการการแลกบัตรเข้า-ออกที่ป้อม สปภ. ติดตั้งไม้กั้น และกล้องวงจรปิด รวมถึงการจัดทำลูกระนาดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และได้มีการฝากให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านี้สู่ชุมชน
3. การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาอยู่ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยในยามวิกาล เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์
4. การขอความร่วมมือจาก สภ.หนองปรือ ในการกำหนดจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมภายในพื้นที่ มร.ศูนย์พักยา เพื่อเพิ่มการดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัย

